

## BÁO CÁO

### Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIV

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây viết tắt là Báo cáo 295);

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIV như sau:

## I. TÌNH HÌNH VÀ NỘI DUNG CỬ TRI KIẾN NGHỊ

### 1. Tình hình chung

Trước và sau Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIV, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri; tổng hợp 27 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Qua nghiên cứu, rà soát. Thường trực hội đồng nhân dân huyện chuyển 27 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân huyện xem xét, xử lý, giải quyết và trả lời cử tri theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

### 2. Nội dung cử tri kiến nghị

Các kiến nghị của cử tri tập trung vào 07 nhóm vấn đề sau đây:

**Về giao thông:** Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị có giải khắc phục một số vấn đề liên quan đến việc thi công các tuyến đường nội bộ Cụm Công nghiệp phía Tây; đường Huỳnh Thúc Kháng; sửa chữa đường Quốc lộ 40B; sửa chữa đoạn dốc 3 Đông thuộc đường tránh lũ xã Diên Bình; đầu tư xây dựng cầu qua suối tại thôn Măng Rương, xã Văn Lem đi vào khu sản xuất; làm đường đi khu sản xuất thôn Kon Đào, đoạn ngầm Đắk Xanh; cầu treo đi cánh đồng làng cũ xã Kon Đào.

**Về quy hoạch, thu hút đầu tư:** Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thông tin cho cử tri được biết về tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại khu vực đất chợ cũ khối 4; tuyến đường nối từ đường 24/4 đến đoạn cầu sập khối 2.

**Về tài nguyên và môi trường:** Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, có hướng giải quyết phù hợp cho 03 nhà dân hiện đang nằm trong quy hoạch Sân vận động huyện; kiểm tra tình trạng chồng lấn đất nông nghiệp trên địa bàn; có giải pháp thu hồi đất đối với các tổ

chức, cá nhân thuê đất trong Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4 nhưng không hoạt động mà chuyển nhượng cho người khác sử dụng; có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4; kiểm tra, giải quyết vấn đề liên quan đến đất Sur 10 và một số hộ dân (xã Kon Đào).

**Về thủy lợi:** Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sửa chữa đập thủy lợi Đăk Hrom, thôn Kon Tu Dốp 2, xã Pô Kô vì hiện nay chân đập đã bị sụt lún, hồ chứa nước bị bồi lấp không đủ nước phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân.

**Về điện, nước sinh hoạt, hạ tầng cơ sở:** Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan hữu quan sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng Đường 24/4; đầu tư điện chiếu sáng đường Trần Phú; có giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả Sân vận động của huyện; có giải pháp quản lý, bảo vệ khu vực Tượng đài chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh.

**Về nông, lâm nghiệp:** Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra có phương án hỗ trợ kinh phí trồng rừng (xã Kon Đào).

**Về chế độ, chính sách:** Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan hữu quan trả lời về chế độ chính sách cho Công an viên theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri là xác đáng, cần được chính quyền và cơ quan chức năng các cấp xem xét trả lời, giải quyết theo quy định.

## II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

### 1. Kết quả đạt được

Sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri do thường trực HĐND chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện đã phân loại, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (*trong đó đã chỉ định rõ đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp*) kiểm tra, rà soát, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri<sup>(1)</sup>, nội dung giải quyết, trả lời được Ủy ban nhân dân huyện phân loại theo quy định.

- Trong 27 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã xem xét giải quyết, trả lời 18 ý kiến, kiến nghị (*chiếm 66,67%*)<sup>2</sup> (*có phụ lục 1,2 kèm theo*), đang xem xét, giải quyết 9 ý kiến, kiến nghị (*chiếm 33,33%*) (*có Phụ lục 3 kèm theo*). Nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề cử tri quan tâm, đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối các nguồn lực hiện có của huyện và các địa phương trong huyện.

<sup>(1)</sup> Tại Công văn số 1741/UBND-TH ngày 29/11/2023 của UBND huyện về tham mưu, xử lý giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV; Công văn số 1841/UBND-TH ngày 20/12/2023 của UBND huyện về việc tăng cường công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Công văn số 1847/UBND ngày 22/12/2023 về việc giải quyết trả lời kiến nghị xử trí trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII; Công văn số 248/UBND-TH ngày 27/02/2024 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII và Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 872/UBND-TH ngày 10/6/2024 về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

<sup>2</sup> Trong đó, đã giải quyết xong: 13 ý kiến; trả lời và thông tin đến cử tri 7 ý kiến.

## **2. Hạn chế và nguyên nhân**

### **2.1. Hạn chế**

- Vẫn còn một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm; có kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng trả lời nhưng cử tri chưa thống nhất, tiếp tục kiến nghị nhưng chưa có giải pháp xử lý cụ thể<sup>(3)</sup>.

- Trả lời một số kiến nghị mới dừng lại ở việc thông tin cho cử tri biết kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết, chưa có kết quả cụ thể hoặc phương án, lộ trình giải quyết để cử tri biết, theo dõi, giám sát<sup>(4)</sup>;

- Còn một số kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo nhưng cơ quan chuyên môn chậm thực hiện, không cập nhật kịp thời kết quả giải quyết để thông tin cho cử tri<sup>(5)</sup>.

### **2.2. Nguyên nhân.**

#### **a, Nguyên nhân chủ quan.**

- Một số cơ quan, đơn vị, cơ quan chuyên môn liên quan khi tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri chưa nắm chắc chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và thực tiễn của địa phương nên khi cử tri ý kiến, kiến nghị không giải thích, trả lời được.

- Công tác phối hợp giữa một số tổ Đại biểu hội đồng nhân dân huyện với thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban thường trực mặt trận tổ quốc Việt Nam ở các xã, thị trấn trong việc nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, phân loại ý kiến theo yêu cầu của kế hoạch tiếp xúc cử tri chưa thực hiện nghiêm túc.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao, còn có những chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước trực tiếp tác động đến người dân, nhưng cử tri không biết hoặc nắm không rõ nên ý kiến, kiến nghị nhiều lần.

#### **b. Nguyên nhân khách quan.**

- Một số quy định của Nhà nước, nhất là về đất đai, đầu tư, liên kết sản xuất... còn bất cập và chưa sát với thực tiễn nên quá trình thực hiện có nhiều vấn đề phát sinh không có căn cứ để giải quyết.

- Do yêu cầu phát triển, nhu cầu đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng rất lớn, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi,

---

<sup>(3)</sup> Sửa chữa tuyến đường đi sản xuất chính của thôn Kon Đào đoạn ngầm Đăk Xanh; Kiểm tra, sửa chữa đoạn dốc 3 Đông thuộc đường tránh lũ xã Diên Bình.

<sup>(4)</sup> Như: việc cử tri đề nghị chỉ đạo kiểm tra, thông tin cho cử tri biết khi nào thực hiện đầu tư tuyến đường nối từ đường 24/4 đến đoạn đầu cầu sập khối 2, nếu thời gian đến vẫn chưa đầu tư thì đề nghị đưa tuyến đường ra khỏi quy hoạch để nhân dân được phép xây dựng, kiên cố ổn định nhà ở; việc quản lý, sử dụng Sân vận động huyện; thời gian triển khai thực hiện quy hoạch khu vực tại chợ cũ khối 4; việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường và xử lý một số doanh nghiệp thuê đất nhưng không hoạt động mà chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác tại Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4.

<sup>(5)</sup> Việc cử tri kiến nghị sửa chữa, nâng cấp đập thủy lợi Đăk Hrom, thôn Kon Tu Dốp 2.

nhưng nguồn lực của huyện hiện còn khó khăn nên chưa thể giải quyết tất cả các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong huyện.

### **III. KIẾN NGHỊ**

Qua theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị:

#### **1. Đối với Hội đồng nhân dân huyện**

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy các kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện đã được Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời theo quy định. Đối với các kiến nghị đang giải quyết Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết trong thời gian tới (*gồm: 09 kiến nghị, tập trung vào lĩnh vực: giao thông (03 kiến nghị), thủy lợi (01 kiến nghị), điện lực (1 kiến nghị), tài nguyên (01 kiến nghị) và lĩnh vực khác (03 kiến nghị)*). Vì vậy, đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, không ban hành nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này.

#### **2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện**

- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời 10/7/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung kiểm tra, tham mưu giải quyết, trả lời dứt điểm các kiến nghị chưa có kết quả cuối cùng; phân loại chính xác kết quả giải quyết kiến nghị cử tri (*gồm: kiến nghị đã được giải quyết xong; kiến nghị đang giải quyết; kiến nghị sẽ giải quyết; kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri*). Đồng thời có báo cáo đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri theo Quy chế tiếp nhận và trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, cần chỉ đạo kiểm tra thực tế để đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng, tính cấp thiết của kiến nghị, trên cơ sở đó trả lời, giải quyết thỏa đáng; xét thấy cần thiết thì tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm; đối với các kiến nghị chính đáng của cử tri vượt thẩm quyền thì kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời (*nhất là kiến nghị về công trình giao thông, thủy lợi, chế độ chính sách*)<sup>(6)</sup>.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã cử cán bộ có đủ năng lực, trình độ tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri để có thể giải quyết, thông tin, giải trình ngay tại Hội nghị đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền và kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời hoặc kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

<sup>(6)</sup> Như: Kiến nghị của cử tri về kiểm tra, sửa chữa đoạn đóc 3 Đòng thuộc đường tránh lũ xã Diên Bình.

### **3. Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện**

Phát huy vai trò chủ trì trong các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; vai trò giám sát, phản biện xã hội trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri;

Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các địa phương, đơn vị trong công tác tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nhất là các kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, trả lời theo đúng quy định và kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan có thẩm quyền; tham gia giải quyết các kiến nghị của cử tri từ cơ sở.

### **4. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện**

Căn cứ lĩnh vực phụ trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cần chủ động theo dõi, đôn đốc việc báo cáo và phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri (*trước và sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện*); đề xuất, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân chuyển đến đúng tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, nghiên cứu kỹ báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân huyện, tham gia đề xuất được nhiều giải pháp tích cực, khả thi, giúp cho việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được kịp thời, hiệu quả hơn.

### **5. Đối với các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện**

- Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đại biểu nhân dân; thực hiện nghiêm việc phối hợp rà soát, phân loại kiến nghị của cử tri theo đúng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của chính quyền các cấp trên địa bàn ứng cử; kịp thời thông tin, báo cáo về những kiến nghị cử tri đã được cơ quan chức năng trả lời, giải quyết hoặc hứa trả lời giải quyết nhưng không đúng thực tế, không đúng tiến độ, cử tri tiếp tục kiến nghị để có chỉ đạo, xử lý kịp thời, bảo đảm cho việc trả lời, giải quyết của chính quyền, ngành chức năng ở các cấp được thực hiện trên thực tế. Trường hợp cần thiết, tổ chức giám sát hoặc đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, chất vấn để làm rõ theo quy định.

- Sâu sát cơ sở, gần gũi cử tri hơn nữa, nắm chắc thực tế để tuyên truyền, giải thích, vận động cử tri thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách, các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội có liên quan trực tiếp đến người dân; thông tin, thuyết phục cử tri hiểu, chia sẻ và không tiếp tục kiến nghị đối với các kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, trả lời theo đúng quy định; và kiến nghị đã

được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 xem xét./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, TT;
- Lưu: VT, TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Thị Sâm**